



ประกาศจุฬาราชมนตรี

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๒ (พ.ศ. ๒๕๖๔)
(ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔)

ด้วยในห้วงระหว่างวันที่ ๑๓ หรือ ๑๔ เมษายน - ๑๒ หรือ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จะเป็นช่วงเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๒ (พ.ศ. ๒๕๖๔) ที่พี่น้องมุสลิมต้องปฏิบัติศาสนกิจการถือศีลอด การละหมาดตะรอเวียะห์ การเอี้ยะติกาฟที่มีสยิด รวมทั้งการเลี้ยงละศีลอด ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามบทบัญญัติศาสนาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงขอความร่วมมือพี่น้องมุสลิมทุกท่านได้ตระหนักในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และประกาศจุฬาราชมนตรี ด้วยความเคร่งครัด ดังนี้

๑. การเลี้ยงละศีลอด ขอความร่วมมือผู้ดำเนินการจัดเลี้ยงละศีลอดปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยให้สถานที่ที่จัดเลี้ยงมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และแยกภาชนะที่จัดเลี้ยงให้เป็นส่วนบุคคล

๒. การละหมาดตะรอเวียะห์ ขอความร่วมมือคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด หรือผู้รับผิดชอบในการจัดละหมาด ควบคุมดูแลสัปบุรุษหรือผู้ร่วมละหมาดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการปฏิบัติศาสนกิจ เว้นระยะห่างอย่างน้อย ๑.๕ เมตร และให้ระยะเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจไม่เกิน ๔๕ นาที

/ ๓. การเอี้ยะติกาฟ...

๓. การเฝ้าระวังที่มัสยิด ขอความร่วมมือคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติเฝ้าระวังที่มัสยิดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาปฏิบัติศาสนกิจ และเว้นระยะห่าง อย่างน้อย ๑.๕ เมตร

๔. ในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อหรือเกิดการระบาดของโรคในบริเวณพื้นที่ใด ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดใช้ดุลยพินิจร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด โดยขอคำปรึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและผู้กำกับ การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด ประกาศงดการจัดเลี้ยงละศีลอด งดการละหมาด ตระวเอียะห์ที่มัสยิด โดยให้ละหมาดที่บ้าน และงดการเฝ้าระวังที่มัสยิด เป็นกรณีไป

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้ติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด และเน้นย้ำให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดระเบียบ และระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด และปฏิบัติตาม ประกาศจุฬาราชมนตรี ด้วยความเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี